



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

\*\*\*\*\* โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th \*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 9-15 พ.ย. 61 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนตก สำหรับภาคใต้มีรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะต้นช่วงแล้วอ่อนกำลังลง ประกอบกับในวันแรกของช่วงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคใต้ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามัน อีกทั้งมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยในวันสุดท้ายของช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะในวันแรกของช่วงมีรายงานฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้า โดยมีฝัร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ก็มีฝนหนักถึงหนักมาบางแห่งในระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝัร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ก็มีฝนหนัก โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดชุมพรในวันที่ 9 พ.ย. และจังหวัดพัทลุงในวันที่ 11 พ.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝัร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 9 และ 13-14 พ.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ก็มีฝนหนักบางแห่ง

ช่วงที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เพชรบุรี พัทลุง สงขลา นราธิวาส ภูเก็ต ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 164.5 มม. ที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 21.7 °ซ. ที่ กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 61

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย** ในช่วงวันที่ 16-19 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง สำหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนยังคงฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา** ในช่วงวันที่ 16-20 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง จะเคลื่อนผ่านเข้ามาบริเวณปลายแหลมญวนเข้าสู่บริเวณภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง **ส่วนในช่วงวันที่ 21-22 พ.ย.** บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง

**ข้อควรระวัง** ในช่วงวันที่ 16-22 พ.ย. ขอให้ชาวเกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากฝนที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย สำหรับในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

### ผลกระทบต่อการเกษตร

- ในระยะนี้จะมีฝนกับฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
- ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคน้ำกรีดยาง โรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในแปลงปลูกป้องกันโรคดังกล่าว
- สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำตลอดจนสันดอนปากแม่น้ำอย่าให้ดินเขินน้ำไหลได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูก อาคารบ้านเรือน และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร เมื่อมีฝนตกติดต่อกันและมีฝนตกหนัก
- ในช่วงวันที่ 20-22 บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง